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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567 (สัญจร) 
วันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2567  เวลา 13.00 น.-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 
1..นายสาครินทร์ จ าปา  หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
2.นายสัมฤทธ์ิ  ล ้าเลิศ  นายกสมาคมการคา้ธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
3..พ.ต.อ.สหสั  ใจเยน็ (แทน) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 4.ร.ท.มาโนช  รายรัศมี รอง ผอ.กร.มน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
5.นางสาวนฤมล  คงทน (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
6.นายสัมพนัธ์  ค  าทุ่งหงษ ์ (แทน) ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
7.นายพงษศ์กัด์ิ  ธีรกิตติวฒันา (แทน)  หวัหนา้ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธาณภยั จ.ฉช ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
9.นางสาว รัชนี  จุลลวาทีเลิศ (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
10.นายทยากร  หงส์ทรัพยภิ์ญโญ  (แทน) พลงังานจงัหวดั    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
11.นางกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ (แทน) ผอ.สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12.นางองัคณา  จิตรวิไลย (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
13.นางสาวอนญัญา  พวงพุก  (แทน) ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
14.นายพิชยั  อุ่มเจริญ (แทน)  ผอ.โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
15.นายธนภทัร  เจียรสถิต  (แทน) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
16.นายเชาวินทร์  กองผา  (แทน) ทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
17.นายปริญญา  ก าแหง  (แทน) พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
18.นายภาสวฒัก ์ บุญจนัทร์ (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
19.น.ส.รัชนก  ยศข า  (แทน) ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
20.นายนิธิวรรณ์  ตนัไล ้ (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
21.นางสาวนนัทรัตน์  รัตนกิตกุล  (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
22.นายเลิศชาย  แซ่ตนั (แทน) โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
23.นายพชัร์ภารุจ  สุคนธร ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม จ.ฉช.   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
24.นายพงศ ์ บุญนาค (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
26.นายนิรันดร์ เสียนประสิทธ์ิ    (แทน) ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
27.ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ         ท่ีปรึกษา 
28.นายชาลี  เจริญสุข        ท่ีปรึกษา 

 29.ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  
 30.นางขนัค า  ศรีวรรณ        รองประธาน 

31.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 
32.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
33.นายวิชาญ  สัจจาพิทกัษก์ุล       รองประธาน 
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34.นายพงศธ์ร  เผา่บรรจง       รองประธาน 
35.นางสาวปคุณา  บุญก่อเก้ือ       รองประธาน 
36.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองประธาน 
37.นายโชติอนนัต์ิ ปินถานนัท ์       รองประธาน 
38.นายมงคล  ด ารงสุทธิพงศ ์       รองเลขาธิการ 
39.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์       กรรมการ 
40.นายประสิทธ์ิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 
41.นายชชัวาล  แซ่ตั้ง        กรรมการ 
42.นายบุญสืบ  ชยัสายณั        กรรมการ 
43.นางเยาวนุช  กวา้งสุขสถิต       กรรมการ 
44.นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู       กรรมการ 
45.นายเดชาธร  เดชาไพศาลกิจ       กรรมการ 
46.นายวชิรศกัด์ิ  อรรจนานนท ์       กรรมการ 
47.นายณฐฤทธ์  หนุนพระเดช      (แทน) ประธาน YEC 
48.นางอชัชพล  ดุสิตนานนท ์       สมาชิก 
49.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์       สมาชิก 
50.นางสาวจุไรรัตน์  ไมตรีจิตต์       สมาชิก 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายพนัธ์ศกัด์ิ  ธรรมรัตน์     นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการ 

2.นายวราห์   เขินประติยทุธ    ผอ.กลุ่มงานยทุธศาสตร์ 
3.นายปฐมพงศ ์ชิศรี      ปลดัอาวุโสอ าเภอบา้นโพธ์ิ 
4.นางสุวพร จ้ิงส าอาง    สมาชิกสภาเกษตร 
5.พ.ต.ท.ธีรณฏัฐ์  สังถวิล     รอง ผกก.ป.สภ.บา้นโพธ์ิ 
6.นางสาวดวงกมล  ศรีสกุล    เกษตรอ าเภอบา้นโพธ์ิ 
7.นางสาวนวรัตน์  ศรีโอชา       รองนายก อบต.บางกรูด 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
- กจิกรรมร่วมภาคอ่ืนๆ 

28 เมษายน 2567 น. เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ yec หอการคา้ฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม งาน
กีฬาสี สานสัมพันธ์ เพื่อนน้องพี่  YEC CHACHOENGSAO SPORT DAY 2567  ณ โรงแรม V Verve Hotel อ.เมือง              
จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม 

8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายอาทร 
เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน YEC นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC  เจา้หน้าท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ร่วมงานสัมมนา Morning Talk คร้ังท่ี 2  หัวขอ้เร่ือง "จบัตาวิกฤตสินคา้ต่างชาติทะลกัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยรับมือ
อยา่งไร" ผา่นระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
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8 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน โรงงานการผลิต
รถไฟฟ้าดว้ยนวตักรรมสมยัใหม่ในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการแปรงรถสันดาป 
เป็นรถใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย  

9 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้พบผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฮ่องกง 
THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (GUANGZHOU) ท่ีเมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลยัฮ่องกง  

10 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียวทาง
น ้ า โดยการล่องเรือท่องเท่ียวยามค าคืนท่ีประดบัดว้ยแสงสีตระการตา พร้อมการสร้างท่าเทียบเรือท่ีทนัสมยัและมีความ
ปลอดภยั ท่ีเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวทางน ้าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00-15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 
คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย หรือ  ประชุมผ่านระบบ 
Conference Call ทาง Google Meet  

15 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานงานแถลงข่าวการจดังาน เดิน-ว่ิงสมาธิ 
วิสาขะ พุทธบูชาถือศีล 5 ลด ละอบายมุขประจ าปีพ.ศ 2567 ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถนนสิริโสธร  ต าบล
หนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา โดยคุณปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธานหอการค้าจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ฝ่ายพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ ์ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการจดัหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้แปรรูป สินคา้
ทางการเกษตรของจงัหวดัฉะเชิงเทรา น าเขา้จ าหน่ายในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ศูนยก์ารคา้รอยลั การ์เดน้ พลาซ่า 
พทัยา ในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เร่ิมจ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2567 เป็นตน้ไป 

15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ เขา้
พบนายจิตรกรเผด็จศึกประธานหอการคา้ฯ พูดคุยเก่ียวกับภารกิจกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในภาครัฐและประชาชน  กองทุนยติุธรรมพึ่งไดป้ระชาชนยิม้ออก  ณ หอ้งประชุมหอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15:00 น. นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ร่วมประชุมประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
YEC ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 2/2567 ผา่นทางระบบ VDO Conference (Google meet) 

25 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวการจดังาน เดิน-ว่ิงสมาธิ วิสาขะ 
พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลด ละ อบายมุข ประจ าปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 - 16.00  นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์และ นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน 
ร่วมงานแสดงสินคา้ “THAIFEX – ANUGA ASIA 2024”ณ ห้องจูปีเตอร์ 9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนยก์ารคา้และการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี 

 

- กจิกรรมร่วมภาครัฐ 
30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ประชุมคณะกรรมการจงัหวดั และหัวหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

คร้ังท่ี 4/2567 ประจ าเดือนเมษายน 2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพออกก าลงักาย 
ผ่อนคลาย และสามคัคี การแข่งขนักีฬาจตุรมิตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 “ศรีโสธรเกมส์” ณ อาคารอฒัจนัทร์ 
(สนามฟุตบอล) สนามกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจนัทร์)  

1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานโครงการวนัแรงงานแห่งชาติจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "แรงงานยุคใหม่ ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ผลกัดนัอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินไทย" ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

2 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษอ์าคารศูนยบ์ริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลือกโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก สาขาเขตสุขภาพท่ี 6 และเปิด
แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) ณ ลานบรมครูหมอชีวก โรงพยาบาลวดัสมาน
รัตนาราม (พุทธโสธร 2) ต.บางแกว้ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีลาสิกขาสามเณรในโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ น่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพรรษา 6 รอบ 28 
กรกฎาคม 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ อาคารอเนกประสงค ์พระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. วดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 07.45 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล 
โครงการบูรณ์ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวดัโสธรวราราม วรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ือง
ในโอกาคมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ มณฑลพิธี พระอุโบสถวดัโสธรวราราม วรวิหาร 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 - 13 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศกัด์ิ
ศศิธร ประธาน YEC นางสาวชนากานต ์สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ประจ าปี 2567 
ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรินกรุงเทพฯ 

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-14.00 น. นายสมพงษ ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเตรียม
ความพร้อมในการประกวดผลงานจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  ระดบัประเทศ รอบลงพื้นท่ี ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร 
ชั้น 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มภาคตะวนัออก 1  (กรอ. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) คร้ังท่ี 4/2567 ณ ห้อง
ประชุมชลบุรีชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี 

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:30 น. นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเกษตรกร อนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567 ณ ห้องประชุมสุนทร
พิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ
ขบัเคล่ือนและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา      
ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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16 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30-14.00 น. กรรมการหอการคา้และกรรมการ YEC ร่วมการประชุมระดมความ
คิดเห็นเชิงปฏิบติัการ "EEC Intelligence ยกระดับผูป้ระกอบการสู่เมืองอจัฉริยะ" ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการ หอการคา้ฯ ร่วมประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) คร้ังท่ี 
4/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.00 - 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 คร้ังท่ี 7 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2567  ณ ร้านอาหารครัวคุณเป้ิล ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.  นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธานหอการคา้ และนางสาวชนากานต์ 
สิงห์สมุทร เลขา YEC ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจดัโครงการส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว และบริการ 
กิจกรรมหลักสีสันอีอีซี (Colors of EEC) กิจกรรมย่อย จัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism Destination) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 พฤษภาคม 2567 เวลาบนัทึกเทป เวลา 14.15 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมบนัทึกเทปถวายพระพรเน่ือง
ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2567)          
ณ หอ้งส่งสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัจนัทบุรี 

21 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นางสาวอภินนัท ์ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหาแหล่ง
น ้ าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.บา้นใหม่     
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมการประชุม Kick-off การจดัท าเป้าหมายการมีส่วนร่วม
ท่ีประเทศก าหนด ฉบบัท่ี 2 (NDC 2035) ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมระดมความคิดเห็น 
“เสนอแนะแนวทางส่งเสริม SMEs จากเส้นทางท่องเท่ียว เชิงอตัลกัษ์ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี EEC ณ ห้อง ATANTIC โรงแรม
เดอะไทด ์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี 

21 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมพิธี "รับมอบรถ
บริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีพร้อมครุภณัฑ์การแพทยแ์บบชั้นเดียว" ณ ลานจอดรถอาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลพุทธโสธร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังาน เดิน-ว่ิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาถือศีล 5 ลด 
ละอบายมุขประจ าปี พ.ศ. 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศกัราช 
2566 จงัหวดัฉะเชิงเทรา (หนา้พระอุโบสถวดัโสธรวนาราม) ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.  บจก คงัเกน้ สยาม เขา้พบประธานหอการคา้และคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอ
ค าแนะน า และปรึกษา "การเปิดสาขาและหาคนร่วมลงทุนท าธุรกิจจาก คงัเห็นสยาม" ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
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23 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.39 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตรภาวนา
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอพระไตรปิฏกพระอุโบสถวดัโสธรวราราม
วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม
คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินการ ค่าจา้งศึกษาการจดัท า Model การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นท่ีกลุ่ม
จงัหวดัภาคกลางและภาคใต ้เช่ือมโยงกบัพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภายใตก้รอบ GMSเพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2/2567 ผา่นระบบ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting 

27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติจังหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:30  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 
ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิ ธีตอ้นรับพระบญัชาสมเด็จพระสมเด็จ
พระสังฆราช แต่งตั้งพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.(ศิริวฒัน์ สิริวฑฒโน) ด ารงต าแหน่งพระอุปัชฌาย ์วิสามญั ณ พระอุโบสถ 
วดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 พฤษภาคม 2567 ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเน่ืองในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต ์และท าบุญตกับาตร ฐ เวลา 18.00 น. จดั
พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานพุ่ม , เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล 

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระ
เกียรติถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วดับาง
ปรงโชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา (คทช.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร)  
ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.  นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ
ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 5/2567 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทราชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2567 เวล่า 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจดักิจกรรม
เดิน-ว่ิง-ป่ัน ธงตราสัญลกัษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ 
ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในหัวขอ้ การท่องเท่ียวแห่งอนาคตการยกระดบัผูป้ระกอบการดา้นนวตักรรมดิจิทลั
และนโยบายการใชสิ้นทรัพยดิ์จิทลัเพื่อพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมในพื้นท่ี ณ หอ้งชลธี 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ ดร.นาฏฤดี จิตรังสรรค ์รองประธาน ร่วม
ประชุมคณะกรมการจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 5/2567 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2567 
ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์  
ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองคเ์น่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลเยาวชน เป็นหน่วยงานหลกั) 

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีโครงการบรรพชาพระ 99 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์
พระธรรมมงัคลาจารย ์วดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการต่างๆ  

 นางสาวนฤมล  คงทน (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  ส านักงานขนส่งจังหวดัฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ด้วย
คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุม คร้ังท่ี 1/2567 (สัญจร) เม่ือวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2567 ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรเงินกองทุนฯ ส าหรับด าเนินโครงการดา้นความปลอดภยัทางถนนในระดบัจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซ่ึงจงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บอนุมติัจดัสรรเป็นจ านวนเงิน 3,750,000 บาท (สามลา้นเจ็ดแสน
ห้าหม่ืนบาทถว้น) ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจดัสรรเงินกองทุนเพื่อ
ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนส าหรับด าเนินโครงการดา้นความปลอดภยัทางถนนในระดบัจงัหวดั พ.ศ.2507 และลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2567 
 นางองัคณา  จิตรวิไลย (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าววา่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนร่วม
การประกวดสุดยอดผา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2567 เพื่อคน้หาสุดยอดผา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ผูส้นใจสามารถจดัท าเร่ืองราวผลิตภณัฑฯ์ บรรจุภณัฑ ์และผลงาน ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด จ านวน 1 ชุด จดัส่งใหส้ านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2567 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
   นายมงคล  ด ารงค์สุทธิพงษ์ (รองเลขาธิการ) กล่าววา่ จากการประชุมสัญจรท่ีผา่นมา ตามรายงานการประชุมคณะ
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 (สัญจร) เม่ือวนัศุกร์ท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2567           
ณ หอ้งประชุมท่ีวา่การอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตามเอกสารในบาร์โคด้ (ท่ีแนบ) 

 

 มติท่ีประชุม  รับรอง 
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วาระที 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
3.1 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และการจัดกจิกรรมถนนคนเดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการค้าฯ) กล่าวว่าการจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว ทางหอการค้า

อยากจะจดังานหอการคา้แฟร์ ท่ีผ่านมาทางหอการคา้จดังาน เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ให้มีการหมุนเวียน กระจาย
รายได ้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อย แต่ตอนน้ี ยงัหาพื้นท่ีจดังานท่ีเหมาสมไม่ได ้ก าลงัด าเนินการขอสถานท่ีสนาม      
ยงิปืน ช. พนั 2 รอ. อยูใ่นช่วงก าลงัประสานงาน ถา้ไดรั้บอนุญาตใหไ้ดใ้ชพ้ื้นท่ี ทางหอการคา้ จะจดังานแสดงสินคา้ของดี
เมืองแปดร้ิวอย่างแน่นอน ส่วนการจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากจะจดัในเขตเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา 
เพราะสถานท่ีเหมาะสมกบัการจดังาน แต่ตอ้งขออนุญาตใชส้ถานท่ีใหไ้ดก่้อน และจะด าเนินการต่อไป  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2 สรุปการจัดแรลลีเ่พ่ือการท่องเท่ียว “ไทยเท่ียวไทย” หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา บุกป่า ฝ่าทะเล 
 นายวสันต์ ศิรินภารัตน์  (ประธานจดังาน) กล่าวสรุปการจดัแรลล่ีเพื่อการท่องเท่ียว “ไทยเท่ียวไทย” หอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา บุกป่า ฝ่าทะเล  จัดกิจกรรมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 6 เมษายน 2567 เส้นทาง ฉะเชิงเทรา - บ้านปูรีสอร์ท จังหวดัตราด 
 ค่าสมคัร ทีมทัว่ไป คนัละ 4,500 บาท ทีม VIP  คนัละ 10,000 บาท 
 ยอดรายรับ    451,000.00 บาท 
 ยอดรายจ่าย    363,354.05 บาท 

สรุปรายรับ สูงกวา่ รายจ่าย      87,645.95 บาท 
 โดยรายรับไดน้ าไปสนบัสนุนกองทุนอนุรักษช์า้งป่า พิทกัษป์ระชาชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 20,000 บาท 

 ท่ีเหลือไวใ้ชจ่้ายบริหารงานในหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระที 4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
4.1 การจัดกจิกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจ าปี 2567 

 นายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟ่ืองฟู  (ประธานจดังาน) กล่าวว่า   ก าหนดจดังานในวนัพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2567 (ตรงกบั
วนัวิสาขบูชา)  สถานท่ีจดังาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดา้นหน้าพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง      
จ.ฉะเชิงเทรา จ าหน่าย เส้ือ 1,000 ตวัๆละ 200 บาท เป้าหมาย 1,000 คน ในงาน จะมีอาหารเชา้ น ้าเตา้หู ้ปลาท่องโก๋ ขา้วตม้
ไก่ ขนมชิฟฟ่อน และน ้ าด่ืม ไวเ้ล้ียงนักว่ิง  05.00น. ลงทะเบียน 05.30 น. พิธีทางศาสนา 06.00 น. ปล่อยขบวน เดินว่ิง 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะทาง 7 กิโลเมตร 07.00 น.ขบวนเดินว่ิง เขา้สู่จุดส้ินสุด พิธีมอบทุนศึกษาแก่นกัศึกษาพยาบาล 
ผ่านโรงพยาบาลพุทธโสธร มอบใบประกาศเกียรติคุณผูใ้ห้สนับสนุนการจดังาน มอบถว้ยรางวลั ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
(ประเภทชาย 3 รางวลั และประเภทหญิง 3 รางวลั เชิญร่วมรับประทานอาหารบริเวณจุดบริการภายในงาน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

 

4.2 การจัดกจิกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 
นายยุทธนา มาตเจือ  (ประธานจดังาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Chachoengsao Run 

2024 ปีน้ีก าหนดจดังานในวนัเสาร์ท่ี 21 และ อาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2567 สถานท่ีจดังาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
ดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป้าหมาย 1,500 คน ช่วงน้ีก็เร่ิมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจดังาน Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 
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ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้ฯ)  กล่าวว่า การจดักิจกรรมใดๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการส่งเสริม
เร่ืองการท่องเท่ียว และมีการกระตุน้เศรษฐกิจ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการซ้ือสินคา้ ของฝาก รับประทานอาหาร ร้านอหาร 
และใชบ้ริการเร่ืองท่ีพกัโรงแรม  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 

4.3 การจัดกจิรรมแข่งขันกอล์ฟเช่ือมความสัมพนัธ์ ประจ าปี 2567 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้ฯ) กล่าววา่ การจดักิจรรมแข่งขนักอลฟ์เช่ือมความสัมพนัธ์ ประจ าปี 2567 
ซ่ึงหอการคา้ก าหนดจดัทุกปี ปีน้ี สิงหาคม 2567 รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง โดยเบ้ืองตน้ขอเสนอแต่งตั้ง นายอาทร 
ผดุงเจริญ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานอ านวยการจดัการแข่งขนั 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 

วาระที 5 เร่ืองหารือการพฒันาและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีอ าเภอบ้านโพธิ์ 
 5.1 ปัญหาภัยแล้ง และ ปัญหาน ้าเค็มในแม่น ้าบางปะกง 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้ฯ) กล่าวว่า จาก รายงานสถานการณ์ กรณีปัญหาน ้ าเค็มจากแม่น ้ าบางปะ
กงไหลเขา้ปะปนกบัน ้ าจืดในคลองประเวศบุรีรมยแ์ละคลองสาขา ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฉัตรประอร 
นิยม รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว ติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด ก่อนลงมือเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระยาวทั้งน้ี หากได้รับ
ผลกระทบในการใชน้ ้าดา้นการเกษตร ดา้นการประมง และประสบปัญหาน ้าเน่าเสียจากกรณีดงักล่าว ขอใหแ้จง้ขอ้มูลไดท่ี้ 
"ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนกรณีน ้าเคม็รุกพื้นท่ีคลองประเวศบุรีรมย"์  
   ดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า จงัหวดัฉะเชิงเทรา และแกปั้ญหาภยัแลง้ ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะรัฐมนตรีให้สร้าง 
อ่างเก็บน ้ าห้วยกรอกเคียน อ าเภอท่าตะเกียบ ความจุ 19.2 ลา้นลูกบาศก์เมตร สามารถกกัเก็บน ้ าตน้ทุน โดยมี พื้นท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ในฤดูฝน 10,000 ไร่ และฤดูแลง้ 3,000 ไร่ วงเงินงบประมาณ 1,880 ลา้นบาท และเร่ิม การก่อสร้างเม่ือปี 2565 
นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียงัไดส้นบัสนุนให้มีการสร้างอ่างเก็บน ้ าหนองกระทิง อ.สนามชยัเขต อ่างเก็บน ้ าคลองกะพง อ.
สนามชยัเขต และการศึกษาความเหมาะสมการผนัน ้าอ่างเก็บน ้า คลองพระสะทึง-อ่างเก็บน ้าคลองสียดั เพื่อจดัหาน ้าในเขต
พฒันาพิเศษ EEC ซ่ึงทั้ง 3 โครงการ กรมชลประทาน ไดข้อตั้งงบประมาณด าเนินการในปีงบประมาณ 2567 อีกทั้ง ยงัมี
การขยายเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ซ่ึงตั้งแต่ปี 
2562 เป็นตน้มา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บงบประมาณในการบริหารจดัการน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน 418 ลา้นบาท 
มีครัวเรือนท่ีไดรั้บ ประโยชน์ 23,000 ครัวเรือน 3)ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาจงัหวดัท่ีอยู่ใน
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.2 ปัญหาช้างป่าบุกรุกในพื้นท่ี 
 นายพัชร์ภารุจ  สุคนธร  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่าปัญหาชา้งป่า ปัญหาเหล่าน้ี
มีสาเหตุมาจาก สาเหตุท่ีชา้งป่าตอ้งออกหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์ เกิดจาก ชา้งป่าเพิ่มจ านวนมากจนเกินศกัยภาพพื้นท่ีป่า
ที่จะสามารถรองรับได ้เน่ืองจากประชากรชา้งป่ามีอตัราการเพิ่มประมาณร้อยละ 8.2 ต่อปี ขณะเดียวกนัห่วงโซ่อาหาร
ระบบนิเวศชา้งป่าขาดผูล้่า เช่น ไม่มีเสือโคร่งล่าลูกชา้งป่า มีการออกกฎหมายห้ามล่าชา้งเพื่อเอางา การคลอ้งชา้งป่าไป
สวมสิทธ์ิเป็นชา้งบา้นกระท าไดย้ากขึ้น ท าให้ชา้งป่าลน้ป่า เกิดภาวะขาดแคลนแหล่งน ้ า แหล่งอาหาร แหล่งเกลือแร่ 
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ลกัษณะพื้นที่ป่าอนุรักษใ์นปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยพื้นที่ที่เป็นป่าไมม้ีตน้ไมใ้หญ่เติบโตขึ้นรกทึบ ท า
ให้พื้นที่ที่เป็นทุ่งหญา้ส าหรับเป็นแหล่งอาหารชา้งป่าลดลง การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศยัของชา้งป่าอนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงรบกวนภายในเขตป่าอนุรักษ ์ เช่น การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่าการลกัลอบล่าสัตว  ์พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบป่า
อนุรักษ ์มีแหล่งน ้ า แหล่งอาหารเป็นแรงดึงดูดท าให้ชา้งป่าออกนอกป่าอนุรักษม์ากินอาหารพืชผลทางการเกษตรชา้งป่า 
ติดใจในรสชาติอาหารมากกว่าอาหารในป่าอนุรักษ์ การสร้างแหล่งน ้ าแหล่งอาหารแหล่งเกลือแร่โป่งเทียมบริเวณขอบ
พื้นท่ีป่าอนุรักษใ์กลท่ี้ดินท ากินของประชาชน 
 นางสาวอภินันทภรณ์ ใต้หล้าสถาพร (รองประธาน)  กล่าวว่า เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ ปัญหาชา้งป่า ชา้งป่าบุกรุก
ที่ดินท ากินของชาวบา้น ท าร้ายร่างกาย ท  าลายทรัพยสิ์นประชาชนเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมานานแลว้ หลายๆ หน่วยงานก็
ก าลงัแกปั้ญหา สร้างคูกนัชา้ง การสร้างแหล่งน ้าแหล่ง อาหารแหล่งเกลือแร่โป่งเทียม แต่ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้และ
นบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บผลกระทบจากช้างป่าท่ีออกมาหากินและอยู่
อาศยันอกเขตป่าอนุรักษม์าอย่างยาวนาน การอนุรักษช์า้งป่าบางกิจกรรมไม่มีงบประมาณเพียงพอ การช่วยเหลือเยียวยาผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากชา้งป่ายงัไม่เป็นธรรม ดงันั้นเพื่ออนุรักษช์า้งป่า และบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายและการ
สูญเสียท่ีเกิดขึ้นให้แก่ประชาชน  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดัผา้ป่าสามคัคี เพื่อแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองชา้งป่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างย ัง่ยืน เพื่อช่วยเหลือผูมี้ผลกระทบจากชา้งป่า จึงไดมี้การจดัตั้งกองทุนอนุรักษ์
ชา้งป่า พิทกัษป์ระชาชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึ้นมาโดยมีวตัถุประสงค ์

- เพื่อสนบัสนุนการอนุรักษช์า้งป่า การบริหารจดัการเก่ียวกบัชา้งป่า เช่น การปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้า แหล่งอาหาร 
โป่งเทียม ส าหรับช้างป่า การสร้างส่ิงกีดขวางช้างป่า การสร้างพื้นท่ีควบคุมช้างป่า การควบคุมประชากรช้างป่า การ
ช่วยเหลือรักษาชา้งป่าท่ีป่วยหรือไดรั้บบาดเจ็บ การเคล่ือนยา้ยชา้งป่าท่ีมีพฤติกรรมดุร้าย การติดตามเฝ้าระวงัและผลกัดนั
ชา้งป่า การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยใีนการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัชา้งป่า และการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชา้งป่า เป็นตน้ 

- เพื่อคุ ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา ผูไ้ด้รับผลกระทบจากช้างป่า ทั้ งการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บ พืชผลทาง
การเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ หรือทรัพยสิ์นใดๆ ไดรั้บความเสียหายจากชา้งป่า 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.3 การผลกัดันโครงการก่อสร้างทางหลวง สายทางเลีย่งเมืองฉะเชิงเทรา 
 นายสัมพนัธ์  ค าทุ่งหงษ์  (แทน) ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กล่าววา่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
365 สายทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นใต ้(สะพานขา้มแม่น ้าบางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา ด าเนินการ เปิดจุดกลบัรถ ท่ี กม.
2+875 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตพื้นท่ีโครงการ โดยผูใ้ชเ้ส้นทางสามารถกลบัรถได ้2 ทิศทาง 
 1. ผูใ้ชเ้ส้นทางจากแยกบางพระ ใชจุ้ดกลบัรถ เพื่อเดินทางกลบัสู่แยกบางพระ 
 2.ผูใ้ชเ้ส้นทางจากแยกคอมเพลก็ซ์ ใชจุ้ดกลบัรถ เพื่อเดินทางกลบัสู่แยกคอมเพลก็ซ์  
    ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน้ี จากแขวงทางหลวงฉะเชิงเทราน้ี สะพานและสายทางปัจจุบนั ไม่รองรับ
การขยายตวัของชุมชนเมืองและการจราจรท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะพฒันาระบบขนส่งรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ซ่ึงฉะเชิงเทราเป็นประตูทางผา่นในการ เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยมีทางหลวงสายส าคญัตดัผา่นตวัเมืองฉะเชิงเทรา และทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวง
หมายเลข 315 ท่ีมีปัญหาจราจรติดขดั 
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 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ท่ีปรึกษา) กล่าววา่ เร่ืองถนนในจงัหวดัฉะเชิงเทราตั้งแต่ผมเป็นประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ไดมี้การผลกัดนัเร่ืองถนนมาตลอด ถนนเป็นประตูด่านแรกของจงัหวดั บ่งบอกถึงความเจริญการ
พฒันาจงัหวดั ตอนน้ีก็มีการพฒันาไปมาก แต่ก็ยงัไม่เสร็จ และยงัตอ้งซ่อมแซมปรับปรุง อีกหลายเส้นทาง โดยเฉพาะถนน
ฉะเชิงเทรา –บางปะกง อยากฝากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ช่วยดูแลดว้ย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.4 การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง  
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้ฯ) กล่าวว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้เกษตร เป็นเทคนิคท่ีส าคญัท่ีจะ

ช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรของตวัเองได ้โดยความหมายโดยทัว่ไปจะหมายถึง 
การน าผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มลกัษะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ตรงต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากยิ่งขึ้น โดยจะมีทั้งสินคา้ท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร สินคา้ทางการเกษตรท่ีเป็นอาหารนั้นจะมีเทคนิคใน
การเพิ่มมูลค่าโดยการการแปรรูปหรือการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค่าให้มีราคาท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงหากมีการท า
อย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ทางการเกษตรมีปริมาณไม่ลน้ตลาด ท าให้ไม่เกิดสงครามราคาท่ีจะท าให้
ราคาสินคา้ลดลง อีกทั้งยงัเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน และยงัสามารถลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ไดอี้กดว้ย เน่ืองจาก
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดผ้า่นกระบวนการแปรรูปมาแลว้นั้นโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดท่ีเลก็กวา่ขนาดปกติ ท าใหค้่าใชจ่้าย
ในการขนส่งสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัแหล่งจดัจ าหน่ายลดลง อีกทั้งผลจากการแปรรูปท่ีจะท าให้สินคา้สมารถเก็บได้
นานขึ้น ยงัจะก่อใหเ้กิดรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองแก่ธุรกิจ เช่น โรงงานแป้งมนัสัมปะหลงั ซ่ึงสินคา้หลกัของโรงงานคือแป้งมนั
สัมปะหลงั ส่วนกากท่ีเหลือจากการท าแป้งสามารถน าไปตากแห้งป่นผสมเป็นอาหารสัตวแ์ละก่อใหเ้กิดเป็นรายไดต้ามมา 
ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินคา้เกษตรธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม่ได้พฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันารูปแบบ เช่น หม่ีกรอบท่ีท าเป็นช้ินใหญ่ก็ท าให้เป็นช้ินเล็ก ๆ พอดีค าเพื่อให้ง่ายต่อการ
รับประทาน หรือกลว้ยตากท่ีขายทัว่ ๆ ไปก็พฒันาท ามาเป็นกลว้ยตากเคลือบช็อกโกแลตหรือรสสตอเบอร์ร่ี แลว้ท าบรรจุ
ภณัฑใ์หม่แบบเพค็ช้ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ เป็นตน้การเพิ่มมูลค่าสินคา้ทางการเกษตรสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี แต่
ละวิธีก็มีความเหมาะสมกบัชนิดของสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป กรรมการหอการคา้  ก็มีการน าเมร่อนมาท าเป็นไวน์ ขอให้ 
แนะน า ผลผลิตมาท าการแปรรูปเป็นไวน์ผลไม ้
  นางสาวปคุณา  บุญก่อเกื้อ (รองประธาน) กล่าวว่าลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภยัสูง  ปัจจุบนักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผูผ้ลิตไวน์เมร่อน มีสมาชิกจ านวน 8 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูสู้งวยัในชุมชน ท่ีมารวมตวักนัสร้างงานสร้างอาชีพสร้าง
รายได ้ให้แก่คนสูงวยัในชุมชน ท่ีไดน้ าภูมิปัญญาจากคนยุคเก่ามาใช ้เช่น การหั่นการหมกั และส่ิงท่ีเป็นความสุขนั้นเม่ือ
เราน าสินคา้ไปออกบูธแนะน าสินคา้ หรือน าออกขาย ยงัตลาดภายนอกไดรั้บรู้ ว่าสุราแช่แบรนด์ฟุราโนะ (FURANO) ได้
เกิดขึ้นแลว้ท่ี จ.ฉะเชิงเทรา  จนท าใหปั้จจุบนัไดมี้ผูส้นใจในสินคา้ของเรา เขา้มาท่องเท่ียวศึกษาดูงานยงัท่ีฟาร์มของเรามาก
ขึ้น และยงัท าใหย้อดการจ าหน่ายเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ยถึงร้อยละ 50 จากเม่ือช่วงก่อนหนา้ จากเดิมท่ีเคยวางจ าหน่ายไดแ้ต่
เพียงหนา้ฟาร์ม โดยผลิตภณัฑข์องเรานั้นเป็นสินคา้ท่ีมาจากชุมชนอย่างแทจ้ริง ท่ีเกิดจากการหมกัร้อยเปอร์เซ็นต ์จนเป็น
ไวน์รสหวาน (Sweet wines) รับประทานง่าย โดยมีแอลกอฮอลแ์บบเบาๆ ในสูตรแรก จนปัจจุบนัสามารถผลิตออกมาได้
รวม 5 สูตร 5 รสชาติแลว้ ประกอบดว้ยสุราแช่สีเขียวท่ีมีความหอมหวานด่ืมง่าย ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีไดม้าจากเมล่อนเน้ือสี
เขียวหรือสายพนัธุ์อาซาฮี ซ่ึงเป็นสายพนัธุ์จากญ่ีปุ่ น ท่ีน ามาปลูกภายในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นรสชาติ สี กล่ินและแอลกอฮอล์
ท่ีไดใ้นปริมาณ 4.8 เปอร์เซ็นต์นั้น ลว้นไดม้าจากการหมกัตามกระบวนการทางธรรมชาติทั้งส้ินรวมระยะเวลา 6 เดือน 
ขณะท่ีสุราแช่สีเหลืองนั้นมีปริมาณแอลกอฮอล ์5 เปอร์เซ็นต ์ไดม้าจากเมล่อนเน้ือสีเหลืองสายพนัธุ์จนัทร์ฉาย สายพนัธุ์
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บารมี และพนัธุ์อาซาฮี  ซ่ึงจะมีรสชาติหวานน้อยกว่าสีเขียว เน่ืองจากเมล่อนเน้ือสีส้มนั้นจะมีเฉพาะความหวานและกรอบ แต่
จะไม่มีความหอม จึงมีกล่ินหอมน้อยกว่าสีเขียว แต่เม่ือเราด่ืมเขา้ไปแลว้ สีเหลืองจะมีความละมุนของน ้ ามากกว่าจึงเหมาะ
ส าหรับผูท่ี้ไม่ชอบความหวานมากนกั ส่วนผลิตภณัฑถ์ดัมานั้นเป็นสาโทไทย ซ่ึงมีสีเหลืองใส ท่ีไดจ้ากการหมกัดว้ยขา้ว กข 43 
จากผลผลิตในนาขา้วของกลุ่มสมาชิก ท่ีท าการเพาะปลูกในทอ้งนาของคนในชุมชน ท่ีได้ปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาท่ี 5.2 
เปอร์เซ็นต ์ นอกจากน้ียงัมีการผลิตสุราแช่ท่ีไดจ้ากการหมกัขา้วหอมนิล จะมีน ้าสีเหลืองเขม้และไดป้ริมาณแอลกอฮอลม์ากขึ้น
ท่ี 5.5 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงทั้งสีและกล่ินนั้นออกมาจากเมล็ดขา้วทั้งส้ิน ขณะท่ีผลิตภณัฑต์วัสุดทา้ยนั้น ถือเป็นไวน์โดยสมบูรณ์แบบ
ขนาดแอลกอฮอล ์10 ดีกรี ท่ีหมกัจากเมล่อนมีกล่ินหอมจางๆ เน่ืองจากใช้เวลาหมกันานเป็นเวลา 12 เดือน  หลงัจากมีกระแส
เก่ียวเร่ืองสุรากา้วหนา้เขา้มาในส่ือสังคม ปัจจุบนัท าใหสุ้ราแช่หรือสุราชุมชนกลบัมาไดรั้บความสนใจเพิ่มมากขึ้น  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.5 การผลกัดันการซ้อมแซมสะพานข้ามแม่น ้าบางปะกงไปอ าเภอบ้านโพธิ์ 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้ฯ) กล่าววา่การผลกัดนัการซอ้มแซมสะพานขา้มแม่น ้าบางปะกงไปอ าเภอ

บา้นโพธ์ิ  ป้ายหา้มรถน ้าหนกัเกิน 25 ตนั ว่ิงขึ้นสะพานบา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ีก าลงัช ารุดเสียหายหลายจุด แต่รถบรรทุก 
ว่ิงขา้มแม่น ้ าบางปะกงอย่างสบายใจ ท่ีส าคญัปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานใด หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเขา้มากวดขนัและ
ควบคุมการใชเ้ส้นทางของรถบรรทุกอยา่งจริงจงั จนท าใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย 
เม่ือสมยัก่อนเคยผลกัดนัโครงการรถบรรทุกสีขาว ออกตรวจตรา ตามจุดต่างๆ กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ฝากช่วยกนัดูแล
สอดส่อง ตรวจตรา เจอแลว้แจง้เหตุมาท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขไ์ดเ้ลย  

นายปฐมพงศ์ ชิศรี (ปลดัอาวุโสอ าเภอบา้นโพธ์ิ) กล่าวว่า ไดรั้บการร้องเรียนจากชาวบา้นในพื้นท่ี ต.สนามจนัทร์ 
อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ท่ีผ่านมาเคยมีป้ายเตือนห้ามรถน ้ าหนกัเกิน 25 ตนัว่ิงขา้มสะพานเน่ืองจากเกิดการช ารุด และ
ยงัมีแผ่นป้ายผา้ไวนิลขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ห้ามน ารถน ้ าหนักเกิน 25 ตนัขบัผ่านขึ้นมาบน
สะพาน แต่ปัจจุบันป้ายดังกล่าวกลับถูกร้ือออกไปจนแทบจะหมดเกล้ียง ท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้าน 
ว่าถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3304 และเส้นทางเช่ือมต่อทางหลวงชนบทสาย ฉช.3005 ยงัคงมีรถบรรทุกดินแบกน ้ าหนกั
เกินพากนัว่ิงเขา้มาในเส้นทางเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะรถท่ีขบัขา้มสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร ซ่ึงเป็นสะพานขา้ม
แม่น ้ าบางปะกงใกลก้ับท่ีว่าการ อ.บา้นโพธ์ิ มุ่งหน้าไปถนนสาย 314 ฉะเชิงเทรา-บางปะกงฝากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กวดขนัดูแล ขอให้เจา้หนา้ท่ีท างานจริงจงั หวัน่เกิดเหตุร้ายท าให้ประชาชนเดือดร้อน  จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์พบวา่ 
สะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่าสะพานบา้นโพธ์ิ ซ่ึงเป็นสะพานขา้มแม่น ้าบางปะกงใกลก้บัท่ีว่าการ 
อ.บา้นโพธ์ิ ในวนัน้ียงัคงมีทั้งรถบรรทุกน ้าหนกัเกินท่ีบรรทุกดินลูกรังมาเตม็คนัว่ิงขึ้นบนสะพานจนท าให้ดินตกหล่นและ
ยงัใชค้วามเร็ว จนท าใหช้าวบา้นอาจไดรั้บอนัตราย นอกจากนั้น ยงัพบวา่พื้นผิวการจราจรดา้นบนสะพานเร่ิมเกิดการช ารุด
เสียหายหนกัขึ้น จนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และลูกคล่ืนจากการยุบตวัของผิวถนนตามน ้ าหนกัของรถบรรทุกท่ีขบัผ่าน
หลายจุด ชาวบา้นในพื้นท่ีจึงไดฝ้ากวอนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้แกไ้ขปัญหาการลกัลอบใชส้ะพานของรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ และรถขนดินท่ีสุดทา้ยอาจเกิดความเสียหายมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่และขอใหมี้การกวดขนัจบักุมผูก้ระท าผิดอยา่งจริงจงั 

พ.ต.อ.สหัส  ใจเย็น (แทน) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าววา่ เร่ืองการตั้งด่าน จบักุม เร่ืองรถบรรทุก น ้าหนกั
เกิน ท ากนัมาโดยตลอด กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่พอทีมงานไปตั้งด่านตอ้งจุดท่ีเคยตั้งด่าน  พวกขบัรถบรรทุก ก็หน้ีไปว่ิงอีก
เส้นทาง และรู้ช่วงเวลาท่ี ตั้งด่าน รถบรรทุกท่ีว่ิงผา่นเลยมีแต่ท่ีถูกกฎหมาย จบัคนผิดกฎหมายไม่ไดส้ักที ท าใหแ้กปั้ญหายาก ตอ้งสุ่ม
ไปตั้งด่านในบางวนั และบางเวลา น่าจะไดผ้ลบา้ง เพราะตอนน้ีกฎหมายจริงจงั ถูกปรับและถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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5.6 การพฒันาผังเมือง EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือการพฒันาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้ฯ) กล่าววา่ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาจงัหวดั
ท่ีอยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก EEC ตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้มา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บการสนบัสนุนใน
การพฒันาถนนสายหลกั การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ท่ีส าคญั เช่น การขยายทางหลวง 304 (ฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน) 
การขยายทาง หลวง 319 (ปราจีนบุรี-อ.พนมสารคาม) การขยายทางหลวง 3304 (อ.บา้นโพธ์ิ-อ.แปลงยาว) การขยายและ 
สร้างสะพานขา้มแม่น ้าบางปะกง สายทางหลวง 365 (ทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทรา) เป็นตน้ โดยไดรั้บงบประมาณ รวม 10,768 
ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนภาคการเกษตร การคา้ อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวของจงัหวดั ฉะเชิงเทราใหมี้การเจริญเติบโต
อยา่งมัน่คงต่อไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.7 การน าเสนอเพ่ือการพฒันาในด้านอ่ืนๆ 
นายปฐมพงศ์ ชิศรี (ปลดัอาวุโสอ าเภอบา้นโพธ์ิ) กล่าวว่า  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาอ าเภอบา้นโพธ์ิ อยากไดรั้บ

บริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น และพฒันาอย่างต่อเน่ือง ด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพและเกิด
รายได ้ โดยสอดคลอ้งกบัศกัยภาพชุมชนเกิดการพฒันาวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของชุมชน  ยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านการศึกษา  และสาธารณสุข  คุณภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชนมีความสมดุลไม่เกิดมลพิษ  การบริหารจดัการ
ภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม  

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่าการท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การประชุมสัญจร ไปยงั
อ าเภอต่างๆ เพื่อตอ้งการไปรับรู้ รับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชน เพื่อน ามาเสนอในท่ีประชุมของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อ
ผลกัดนั แกไ้ขปัญหา ใหก้บัประชาชน ร่วมกนั ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การท างานแบบบูรณาการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าววา่ จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.30 น. ณ  ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การสรุปเร่ืองน าเสนอ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงก าหนดจดั
ประชุมในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ตามประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นติดตามความคืบหน้า 
ประเด็นท่ี 1 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอร์ค 
ประเด็นท่ี 2 การปรับปรุงไฟทางแสงสวา่งตามถนน ทช. - ทล. 
ประเด็นท่ี 3 การเฝ้าระวงันา้เสียจากครัวเรือนท่ีปล่อยลงสู่แหล่งนา้ธรรมชาติ 
ประเด็นท่ี 4 การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย (ถนนตน้แบบ) 
ประเด็นท่ี 5 การจดัจราจรวนัเวยร์อบโรงพยาบาลพุทธโสธร 
ประเด็นท่ี 6 ส่งเสริมการกาจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero landfill 
ประเด็นท่ี 7 การจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประเด็นท่ี 8 แนวทางการป้องกนัการกระโดดสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ขา้มแม่นา้บางปะกง  
                    เพื่อป้องกนัการสูญเสียชีวิตของประชาชน 
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ประเด็นท่ี 9 มาตรการทาท่อระบายนา้ดี - นา้เสีย ของหมู่บา้นจดัสรร 
ประเด็นท่ี 10 การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และการจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประเด็นท่ี 11 การส่งเสริมใหส้ถานท่ีของภาครัฐจดัตั้งระบบโซล่าเซลลเ์พื่อส่งเสริมการดาเนิน งาน Net Zero 
ประเด็นท่ี 12 ขอใหภ้าครัฐช่วยพิจารณาปรับลดอตัราดอกเบ้ียเพื่อใหธุ้รกิจดาเนินการต่อไปได ้
ประเด็นท่ี 13 ขอใหท้างภาครัฐช้ีแจงประเด็นการแกปั้ญหาภยัแลง้สาหรับผูป้ระกอบการและ ประชาชน 

 ประเด็นการช่วยเหลือเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ประเด็นท่ี 1 การพฒันาพนัธุ์ขา้วในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประเด็นท่ี 2 การผลกัดนัโรงเรียนสุจิปุลิ Solf Power ดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประเด็นท่ี 3 การผลกัดนัใหมี้การซ่อมสะพานขา้มแม่นา้บางปะกง อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
ประเด็นท่ี 4 การแกไ้ขปัญหาการจราจรระยะสั้นและระยะยาวบริเวณหนา้โรงไฟฟ้าบางปะกง  
                    และแยกอ่อนนุช – ลาดกระบงั (การปรับสัญญาณไฟจราจร) และการแกไ้ขปัญหาทางเบ่ียง  
                    (ป้ายบอกทาง) เขา้เมืองฉะเชิงเทรา (หนา้ป๊ัมบางจาก เดิมเป็นป๊ัมเอสโซ่) 
ประเด็นท่ี 5 การแกปั้ญหาสะพานและคอสะพานทรุดถนนเส้นซอยซนัโย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพ่ือพจิารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นายณฐฤทธ์  หนุนพระเดช (แทน) ประธาน YEC  กล่าววา่กิจกรรมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  กิจกรรมท่ีก าลงัจะถึงอนัใกลน้ี้ กิจกรรมท่ี 1  วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2567  กิจกรรมพายซับบอร์ด พายเรือคายคั .  
มาบอก HUG ล าน ้ าบางปะกง"  ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมกับ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานฉะเชิงเทรา (ททท.) กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2567  กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล วงค๊อกเทล จดั
ท่ีโรงเบียร์แปดร้ิว 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ   
 ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวขอบคุณนายอ าเภอบา้นโพธ์ิ ท่ีให้ใชส้ถานท่ีห้องประชุมและทีมงาน ท่ีช่วยดูแล
เร่ืองอาหารวา่ง และการจดัสถานท่ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าประชาสัมพนัธ์ เร่ืองขอเชิญชวนสมคัรสมาชิกหอการคา้ฯ สมคัร
สมาชิกวิสามญั ค่าบ ารุง 300 บาท/ปี หรือสมาชิกสามญั ค่าบ ารุงสมาชิก 2,000 บาท สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ติดต่อ
ทางส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โทร 089-8316933 092-2607553  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 

( นายจอมพงษ ์   
(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม)  

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
นายพรชัย ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


